

ด่วนที่สุด

ที่ ลต (ขร) ๐๐๐๒ / ว ๖๕๐



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๒
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

๑๔

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การเตรียมการให้ได้มาซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ท.) หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดเชียงราย นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอำเภอทุกแห่ง อธิการบดี/ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ประธานชมรมธนาคาร ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง นายกสมาคม มูลนิธิ ชมรม ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสถานีวิทย์หลัก ๙ แห่ง ประธานกรรมการ ศส.ปชต.ทุกแห่ง และ เครือข่าย สนง.กกต.จว.เชียงราย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ที่ ลต (ขร) ๐๐๐๒/ว ๖๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยกำหนดวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย นั้น

ในการนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ เรือนสอน)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและงานการมีส่วนร่วม

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๖๒-๔ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๖๒-๔ ต่อ ๑๓



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัคร
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
เขตเลือกตั้ง โดยกำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากขณะนี้การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่เสร็จสิ้น จึงขอ
เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งออกไปก่อน และเมื่อมีการกำหนดวันรับสมัครใหม่เมื่อใดจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว
ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก

(จรุงจิษฐ์ รุณมา)

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง